

*
Số 52 - BC/ĐU

BÁO CÁO
Công tác xây dựng Đảng tháng 6 năm 2019

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, quốc phòng- an ninh:

1.1. Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị:

- Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải như: Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh trên lĩnh vực quản lý nhà nước chuyên ngành về giao thông vận tải như: Trình UBND tỉnh về việc bàn giao phà tự hành 40 tấn cho UBND huyện Duyên Hải; Trình UBND tỉnh về việc dự thảo văn bản của UBND tỉnh Trà Vinh gửi Bộ GTVT thỏa thuận bổ sung vị trí đường ra vào Trung tâm dịch vụ giải trí- mua sắm Mekong Center đầu nối với Quốc lộ 53 tại Km62+800/phải tuyến; phối hợp UBND huyện Cầu Ngang thực hiện công tác giải phóng mặt bằng công trình xây dựng tuyến đường Bên Kinh - Hạnh Mỹ - Mai Hương, xã Vinh Kim, huyện Cầu Ngang; phối hợp với UBND các huyện đề nghị hỗ trợ khảo sát xây dựng cầu giao thông nông thôn.

- Công tác tổ chức cán bộ và hành chính, quản trị: Báo cáo sơ kết công tác sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy và tinh giản biên chế từ năm 2018 đến 6 tháng đầu năm 2019; Báo cáo trình độ đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý từ Phó Trưởng phòng và tương đương trở lên; Báo cáo rà soát quy hoạch lãnh đạo Sở Giao thông vận tải tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo nhận xét, đánh giá cán bộ quy hoạch lãnh đạo Sở GTVT tỉnh Trà Vinh nhiệm kỳ 2020-2025; Báo cáo tổng hợp kết quả giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ theo Nghị định số 26/2015/NĐ-CP ngày 09/3/2015; Trong tháng thực hiện tiếp nhận 385 công văn và phát hành 229 công văn đi.

- Công tác thanh tra kiểm tra: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho hơn 196 lượt người; thực hiện kiểm tra chuyên ngành đường bộ 80 cuộc, kiểm tra đường thủy 46 cuộc. Qua đó phát hiện xử lý 20 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ, 03 trường hợp vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường thủy. Tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính với số tiền là 108.750.000 đồng.

- Trực đường dây nóng tiếp nhận và xử lý 03 tin liên quan đến vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông và lĩnh vực trật tự vận tải. Kết quả đã phân công lực lượng xuống hiện trường kiểm tra và lập biên bản vi phạm hành chính, xử lý theo quy định.

- Công tác tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân: Trong tháng, đơn vị nhận được 01 đơn phản ánh, kiến nghị. Nội dung yêu cầu

xem xét về việc xử lý các hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ tuyến đường Lê Văn Tám thuộc khu vực chợ Sâm Bua.

- Công tác quản lý vận tải, đào tạo, sát hạch, cấp đổi các loại giấy phép: Tổ chức triển khai bảo đảm trật tự an toàn giao thông phục vụ kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh năm 2019; tổ chức triển khai các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn dịch tả lợn Châu Phi đến các đơn vị kinh doanh vận tải; kiểm tra, giám sát nâng cao chất lượng đào tạo, sát hạch lái xe, lái tàu; nâng cao tinh thần trách nhiệm và đạo đức đội ngũ sát hạch viên, việc thực thi công vụ của công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ trong các lĩnh vực vận tải, đào tạo, sát hạch cấp các loại giấy phép. Qua đó, chưa phát hiện trường hợp sai phạm xảy ra.

Thực hiện 07 kỳ sát hạch lái xe mô tô hạng A1 với tổng số 1.182 thí sinh (trong đó đào tạo mới: 857 học viên); 01 kỳ sát hạch lái xe ô tô với tổng số 112 thí sinh; in mới, in đổi 1.201 GPLX các loại. Thực hiện cấp 03 giấy chứng nhận đăng ký phương tiện thủy nội địa; 24 bằng thuyền, máy trưởng tàu sông; 95 phù hiệu chạy xe và kiểm tra,... Tại Bến xe khách Trà Vinh có 2.347 lượt xe xuất bến với 22.250 lượt hành khách.

- Công tác duy tu bảo quản sửa chữa thường xuyên: Thực hiện duy tu, sửa chữa cầu đường là 14 công trình. Thực hiện dặm và ổ gà trên 19m³, bê tông nhựa nguội 57,5m³ đá 0x4; cắm bổ sung và thay mới 27 biển báo, 27 trụ biển báo; sửa chữa các cầu thép mặt gỗ với khối lượng thay ván cầu 1,7712m³ gỗ (cầu Bung Lớn, cầu Đầu Giồng trên Đường huyện 32, cầu Đa Hòa 1 trên Đường huyện 15) và phát hoang bụi rậm trên các tuyến đường thuộc phạm vi quản lý. Thực hiện cấp mới và cấp lại 07 bến hàng hóa, 05 bến không đủ điều kiện cấp lại; cấp lại 02 bến khách ngang sông và 01 bến không đủ điều kiện cấp lại và kiểm tra các hệ thống biển báo trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý.

- Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Trong tháng từ ngày (15/4/2019 - 15/5/2019) trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 người, làm bị thương 02 người. So với tháng trước giảm -02 vụ; giảm -01 người chết, giảm -02 người bị thương. Tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra.

1.2- Lãnh đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và phong trào thi đua “Dân vận khéo”:

Tiếp tục thực hiện nghiêm túc Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ “*về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ của quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập*”; tiếp tục thực hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở và phong trào thi đua “*dân vận khéo*” trong hoạt động cơ quan, đơn vị. Cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện tốt quy chế chi tiêu nội bộ, quản lý và sử dụng tài sản công; các chế độ, chính sách của Nhà nước đối với công chức, viên chức và người lao động.... công khai trong việc tuyển dụng, bố trí, sử dụng, quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm công chức, viên chức.

1.3- Lãnh đạo công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí:

Đảng ủy, cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư “*về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí*” gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/4/2016 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách*

Hồ Chí Minh"; và triển khai thực hiện nghiêm túc Công văn số 42/TTr-VP ngày 31/01/2019 của Thanh Tra tỉnh Trà Vinh về việc triển khai đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng và thực hiện nghiêm quy định về tặng quà, nhận quà tặng. Trong tháng đơn vị không xảy tình trạng tham nhũng, lãng phí.

1.4- Lãnh đạo thực hiện công tác cải cách hành chính:

Đảng ủy quán triệt các Chi bộ trực thuộc thực hiện cải cách thủ tục hành chính trong Đảng theo chỉ đạo tại Công văn số 111-CV/ĐU ngày 17/6/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy "*về việc triển khai giảm thủ tục hành chính trong Đảng*". Đồng thời tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 340/KH-SGTVT ngày 16/4/2018 của Sở GTVT tỉnh Trà Vinh về việc đẩy nhanh xây dựng chính quyền "*kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả*" phục vụ nhân dân và doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính do ngành thực hiện, kịp thời đề nghị cơ quan có thẩm quyền điều chỉnh hoặc bãi bỏ các thủ tục không còn phù hợp; tiếp tục phối hợp với Bưu điện tỉnh tổ chức tiếp nhận và hoàn trả các hồ sơ, thủ tục cấp đổi giấy phép lái xe tại Bưu điện các huyện trên địa bàn tỉnh. Đơn vị rà soát và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Bộ phận một cửa thuộc phạm vi, chức năng quản lý của đơn vị. Cử công chức, viên chức tham gia Hội thi Chung tay cải cách thủ tục hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019. Trong tháng thực hiện 1.323 thủ tục hành chính, các thủ tục được giải quyết nhanh chóng, kịp thời, đúng trình tự, quy trình quy định.

1.5- Lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng- an ninh:

Đơn vị luôn tăng cường thực hiện công tác dân vận gắn với công tác xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội và bảo vệ cơ quan; thường xuyên giáo dục ý thức cho đảng viên và quần chúng giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động đảng viên, công chức, viên chức và người lao động tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tổ chức phân công chức, viên chức và người lao động trực đảm bảo cơ quan trong những ngày nghỉ.

2-Công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng:

2.1-Công tác triển khai, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước:

Triển khai kịp thời các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến các chi bộ trực thuộc Đảng ủy như sau: Hướng dẫn số 01-HD/ĐUK ngày 22/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về việc tuyên truyền 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969-2019) và kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người (02/9/1969-02/9/2019); Kế hoạch số 01-KH/ĐUK ngày 22/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp tổ chức thực hiện phương châm hành động năm 2019 của Tỉnh ủy "*Hành động, Kỷ cương, Trách nhiệm, Sáng tạo, Về đích*"; Kế hoạch số 02-KH/ĐUK ngày 24/5/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp về thực hiện Chỉ thị số 28-CT/TW, ngày 21/01/2019 của Ban Bí thư "*về nâng cao chất lượng kết nạp đảng viên và rà soát, sàng lọc, đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng*"; Hướng dẫn số 74-HD/BTGTU ngày 27/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy "*tuyên truyền Chỉ thị số 48-CT/TU ngày 05/4/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự chỉ đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường*

trong đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh”; Công văn số 38-CV/ĐUK ngày 30/5/2019 về việc triển khai, quán triệt văn bản; Công văn số 1188-CV/BTGTU ngày 30/5/2019 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy về việc gửi đề cương tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh cụ Nguyễn Văn Tố- Trưởng Ban thường trực Quốc hội (05/6/1889-05/6/2019); Công văn số 45-CV/ĐUK ngày 06/6/2019 của Đảng ủy Khối các cơ quan và Doanh nghiệp “*về việc thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương khóa XII*”, ...

Nhìn chung, qua công tác triển khai đã tạo sự thống nhất về chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, góp phần thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị đảm bảo về chất lượng, hiệu quả.

2.2.- Lãnh đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và Quy định số 2400-QĐ/TU ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “*Một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”; Quy định số 1031-QĐ/TU ngày 27/6/2012 của Ban Bí thư về “*trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chủ chốt các cấp*”.

3- Lãnh đạo xây dựng cơ quan và đoàn thể vững mạnh:

Đảng ủy luôn theo dõi, định hướng hoạt động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức đoàn thể lãnh đạo đoàn viên, hội viên phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện, năng động sáng tạo đi đầu trong việc chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Đoàn thanh niên: Đoàn ủy Tổ chức cho đoàn viên thanh niên học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đoàn khối các cơ quan và Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp (nhất là các Nghị quyết về công tác Đảng, Chương trình công tác Đoàn TN 2019); triển khai học tập 6 bài học lý luận chính trị của Đoàn (theo Hướng dẫn số 26-HD/ĐTN ngày 30/5/2019 của BCH Đoàn Khối các CQ, thông qua hệ thống phần mềm trực tuyến giai đoạn 2019 - 2022; tuyên truyền Chỉ thị 01 của Ban Bí thư Trung ương Đoàn, Chỉ thị 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng; triển khai Hướng dẫn số 16 HD/TWĐTN-BTC ngày 17/8/2018 của BCH TW Đoàn hướng dẫn thực hiện Điều lệ Đoàn thanh niên Cộng Sản Hồ Chí Minh. Có 03 Đoàn viên tham gia cuộc thi tìm hiểu chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, thi kể chuyện về Bác do Đoàn khối các CQ tổ chức.

- Công đoàn: Vận động đoàn viên công đoàn đóng góp quỹ mái ấm Công đoàn do Công đoàn cơ sở Sở Giao thông vận tải phát động; Tổ chức cho các cháu thiếu nhi là con em công chức, viên chức Ngành GTVT tham quan ở Suối Tiên.

- Hội cựu chiến binh: Thường xuyên tuyên truyền, vận động hội viên tiếp tục phát huy truyền thống “*Bộ đội Cụ Hồ*”; chấp hành nghiêm túc các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật Nhà nước. Ngoài ra Hội tổ chức góp vốn xoay vòng với mức đóng góp 200.000 đồng/hội viên/tháng góp phần giải quyết phần nào khó khăn cho hội viên.

4- Lãnh đạo công tác xây dựng tổ chức Đảng:

Tiếp tục chỉ đạo các cấp ủy các chi bộ thực hiện tốt Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “*một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*”. Tiếp Tổ Công tác số 2 kiểm tra về việc triển khai và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4, 6, 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết năm 2019; Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW, ngày 03/01/2014 của Bộ Chính trị; Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 07/7/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Báo cáo kết quả thực hiện nghị quyết công tác Đảng 6 tháng đầu năm 2019; Uôn nắn việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị. Thành lập Bộ phận làm nòng cốt chia sẻ thông tin tích cực và phản bác thông tin xấu, độc, nhất là trên môi trường internet và mạng xã hội.

- Công tác đảng viên: Lập danh sách 04 đảng viên tham gia tài khoản facebook, nhóm tham gia chia sẻ thông tin tích cực; lập danh sách cử 08 đảng viên đăng ký học lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh đối tượng 4 năm 2019; báo cáo đảng viên có biểu hiện suy thoái phức tạp, nghiêm trọng theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) đúng quy định; Ban hành nghị quyết chuyên đảng chính thức cho 01 đảng viên dự bị; tiếp nhận chuyên sinh hoạt tạm thời 01 đảng viên về đơn vị theo quy định.

- Công tác Đảng vụ: Công văn đi, đến và việc thu nộp đảng phí thực hiện đúng theo quy định.

II- CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2019:

1- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, cán bộ chủ chốt phụ trách ở các lĩnh vực nhạy cảm dễ xảy ra tiêu cực.

2- Tăng cường quản lý nhà nước trên các lĩnh vực giao thông vận tải; kịp thời tham mưu cập nhật, điều chỉnh bổ sung quy hoạch giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế và quy hoạch của Bộ Giao thông vận tải.

3- Tiếp tục tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục chuyên đôi 02 đơn vị sự nghiệp lên Công ty cổ phần (Trung tâm đào tạo Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải và Ban Quản lý Bến xe khách Trà Vinh). Triển khai thực hiện Kế hoạch kiểm tra công tác công vụ năm 2019 của ngành Giao thông vận tải. Tổ chức thi tuyển chức danh Phó Chánh Thanh tra Sở và thực hiện quy trình tuyển dụng viên chức ở các đơn vị trực thuộc. Tham gia Hội thi Chung tay cải cách hành chính tỉnh Trà Vinh lần thứ II năm 2019; quan tâm cử công chức, viên chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, Quản lý nhà nước, tin học, ngoại ngữ,...

4- Tiếp tục chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*” và Quy định số 2400-QĐ/TU ngày 27/8/2012 của Ban Thường vụ tỉnh ủy “*Một số nội dung tự giác đi đầu, gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành trong việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh*”. Thường xuyên

lãnh đạo đảng viên và quần chúng thực hiện tốt các chuẩn mực đạo đức theo tấm gương Hồ Chí Minh; tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng các mô hình học tập và làm theo lời Bác, tổ chức tổng kết kịp thời biểu dương các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo lời Bác để nhân rộng học tập trong toàn Đảng ủy.

5- Tiếp tục lãnh đạo thực hiện tốt Chỉ thị 10-CT/TW của Ban Bí thư về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Hướng dẫn số 13-HD/BTCTU ngày 12/9/2018 của Ban Tổ chức Tỉnh ủy “*một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ*”; thực hiện tốt chế độ sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ đảm bảo 03 tính chất lãnh đạo, giáo dục và chiến đấu. Chỉ đạo các chi bộ tiến hành quy trình kết nạp Đảng và chuyển Đảng chính thức đúng theo quy định.

6- Chỉ đạo cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục quan tâm trao đổi thông tin với cấp ủy đảng nơi đảng viên cư trú theo Quy định 76-QĐ/TW ngày 15/6/2000 của Bộ Chính trị.

7- Lãnh đạo cấp ủy cơ sở triển khai, thực hiện tốt các quy định về công tác kiểm tra, giám sát: Quy định số 109-QĐ/TW ngày 03/01/2018 của Ban Chấp hành Trung ương “*về công tác kiểm tra của tổ chức đảng đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên*”; Quy định số 47-QĐ/TW ngày 01/11/2011 của Ban Chấp hành Trung ương “*Về những điều đảng viên không được làm*”; thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tiếp tục thực hiện các cuộc kiểm tra, giám sát đúng theo quy định.

8- Tiếp tục thực hiện tốt quy trình rà soát lịch sử chính trị và chính trị hiện nay đối với quần chúng ưu tú thuộc diện kết nạp đảng viên; tiếp tục xét kết nạp đảng viên.

9- Tiếp tục tăng cường công tác giáo dục ý thức phòng gian bảo mật, phòng chống cháy nổ, lãnh đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí; công tác cải cách thủ tục hành chính tại cơ quan, đơn vị.

Trên đây là báo cáo công tác xây dựng Đảng tháng 6 của Đảng ủy Sở Giao thông vận tải./.

Nơi nhận:

- ĐBKCCQ&DN:
- Các d/c BCH:
- Các Chi bộ trực thuộc;
- Lưu: ĐU.



T/M ĐẢNG ỦY
PHÓ BÍ THƯ

Dương Thành Huỳnh